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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um hvalveiðar.

Frá Svanfríði Jónasdóttur og Jóhanni Ársælssyni.

1. Er sjávarútvegsráðherra þeirrar skoðunar að ekkert sé því til fyrirstöðu að Íslendingar
hefji hvalveiðar nú þegar Norðmenn hafa ákveðið að hefja útflutning hvalaafurða?

2. Ef svo er hvenær sér ráðherra þá fyrir sér að veiðar hefjist og á hvaða tegundum? 


